

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2571/TCT-CS
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội
nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2007

Kính gửi: Công ty TNHH Maersk Việt Nam
(Đ/c: Số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Về nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Maersk Việt Nam nêu tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về Thuế năm 2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Công ty chúng tôi đã có công văn chấp thuận của Bộ Tài chính về việc sử dụng đồng Đô la Mỹ trong công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính. Công ty cũng đã làm thủ tục đăng ký và sử dụng hoá đơn đặc thù (tự in) với Cục thuế TP. Hồ Chí Minh và cũng đã được chấp thuận về nội dung, mẫu biểu. Tuy nhiên, do đặc thù ngành kinh doanh của chúng tôi nên các khoản phí dịch vụ cũng như tiền thu được từ khách hàng chủ yếu bằng đồng Đô la Mỹ nên chúng tôi muốn hỏi chúng tôi có được phép viết hoá đơn bằng đồng Đô la Mỹ như của ngành khách sạn và như nội dung công văn chấp thuận của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về mẫu hoá đơn của chúng tôi.

Trả lời:

Tại điểm 3 Mục II Chương I Phần thứ nhất Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý ngoại hối hướng dẫn: "Người cư trú là tổ chức có các khoản thu ngoại tệ là tiền mặt theo quy định tại khoản 2(đ) Mục II Chương I Phần thứ nhất Thông tư này phải có giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt ở trong nước do Ngân hàng Nhà nước cấp".

Tại điểm 6 Mục III Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT quy định: "Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh số bán hoặc mua hàng hoá, dịch vụ thanh toán bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu hoạt động mua, bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ để xác định thuế GTGT phải nộp".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Maersk Việt Nam có giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt ở trong nước do Ngân hàng Nhà nước cấp thì được thu tiền ngoại tệ của khách hàng và phát hành hoá đơn bằng ngoại tệ, trên hoá đơn phải ghi tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua, bán hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ để

có cơ sở xác định chi tiêu tiền thuế GTGT (nếu có) quy đổi ra Đồng Việt Nam làm căn cứ tính thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Maersk Việt Nam biết và thực hiện. l

Nơi nhận:

- Như trên; *th*
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TTTĐ, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Duy Khương
Phạm Duy Khương